



ค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน

(เรียบเรียงโดย : นลพรรณ กรีกรรณ)

ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับวัฒนธรรมจากประเทศทางตะวันตกเข้ามามากมาย จนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะคนไทยต้องรักเมืองไทยจึงมีการรณรงค์ให้คนไทย หันมาเที่ยวของไทย กินของไทย ใช้ของไทย รักวัฒนธรรมของไทย ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ให้ศึกษามากมายบางทีคนในปัจจุบันอาจจะยังไม่รู้และไม่เคยได้ยินมาก่อน

สังคมไทยปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาไปเท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น ยิ่งมีวัตถุนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักก้มไม่รู้จักพอ คนในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดเมตตา ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนาสอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ทำให้คนไทยยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยื่อล่อ ทำให้มนุษย์เกิดกิเลสอยากมีอยากได้ สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อ



เกิดความอยากมี อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อจะกระทำทุจริต ลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราวดังที่เป็นข่าวอยู่เสมอ สังคมปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ำใจ มนุษย์ชอบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นที่รวมสิ่งชั่วร้ายทางเพศ สื่อลามกต่าง ๆ มากมาย มีสิ่งมอมเมาในรูปแบบการพนันต่าง ๆ อีก

มาก เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นนี้ จึงหมกมุ่นจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกทั้งคนส่วนใหญ่คิดว่าการมีความพร้อมทางวัตถุจะทำให้ชีวิตมีความสุข จึงชอบวิ่งตามวัตถุ ไขว่คว้าหาหมาบารุงชีวิต สิ่งใดที่ยังไม่มีเหมือนคนทั่วไปจะพยายามดิ้นรนหาหา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้มีมากกว่าเดิม ถึงกับกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหาที่ถลำลึกอาจถึงขั้นทุจริตคดีมีขอบต่อหน้าที่การงาน คนประเภทนี้จะหาความสุขทางใจไม่ได้จนตลอดชีวิต

จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านได้สอนให้คนเป็นคนดี และละเว้นความชั่ว จึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สงบมากที่สุดในโลก เพราะประชาชนส่วนรวมประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเข้ามาประกอบกับวิถีชีวิตในสังคมของตนเองและในทุกๆสถาบันของสังคมไทย อีกด้วยและในปัจจุบันมีความเจริญและทันสมัย มั่งคั่ง ฟุ้งเฟ้อในสังคมไทย จึงทำให้คุณธรรมที่มีอยู่ในมนุษย์นั้นค่อยๆจางลงนั่นเอง และนำไปให้เกิดความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น

สังคมไทยได้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเราควรที่จะอนุรักษ์สังคมของเราไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยก็คือเอกลักษณ์ของชาติไทยและที่คนไทยเรามีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีเอกลักษณ์ไทย มีวัฒนธรรมไทย มีศาสนาพุทธที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา ซึ่งสังคมไทยจะต้องมีการสืบทอด และผู้ที่สืบทอดสังคมไทยได้ดีก็คือวัยรุ่นไทย แต่ถ้าเยาวชนหรือนักเรียนไม่ยอมสืบทอด สังคมไทยของเราก็จะค่อยๆสูญไป

แหล่งที่มา : http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=16

